

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.พ.ค. ๐๐๓	น.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑	นางบุญนา	อักษรวิมล	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๑	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๒	นายสงรา	จิระแสง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๑	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓	นายพงษ์พร	ทับชุม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๑	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔	นายกิติศักดิ์	พร้อมมูล	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๑	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๑๑๓	นย.พค. ๑๑๔	ยังไม่ส่ง		
๕	นางสาวรวิญญา	สุขมาก	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๑	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ กูมิวิทักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาภิรมย์ธรรม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖	นางสาวอภิวดี	โอภิชากรณ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๑	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ กูมิวิทักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาภิรมย์ธรรม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๗	นายศุภโชค	เวชแดง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๑	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ กูมิวิทักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาภิรมย์ธรรม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๘	นายสุจิต	แสนลาภ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๑	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ กูมิวิทักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาภิรมย์ธรรม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บ.ย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การดำเนินงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.ม.พ. ๐๐๓	น.ม.พ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๙	นางสาววรรณพร	ปิณฑานัง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๑	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันฑิตาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๐	นายภาณุวัฒน์	สุภกิจ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๑	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันฑิตาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๑	นายเดวิด	อัครวิฑฒนาพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๑	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันฑิตาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๒	นางสาวสุคติ	สิริเวียงสุวรรณ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๒	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันฑิตาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการสังเกตการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การดำเนินงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.พ.ศ. ๐๐๓	น.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๓	นายณัฐพร	มลิทอง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๒	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันฑิตาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔	นายศักดิ์เทพ	นาคประสงค์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๒	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันฑิตาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๕	นายศิริชาญ	อติวรรณชาติพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๒	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันฑิตาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๖	นายวริศ	ศุหาเรืองรอง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๒	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันฑิตาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			ผลึกยุทธเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นม.พค. ๐๐๓	นม.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๗	นายนิติภูมิ	วงษ์ชยา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๒	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปิฎกานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๘	นางสารพรพรหม	อิสอาด	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๓	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปิฎกานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๙	นายพิสิฐ	ภมรศิลป์ธรรม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๒	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปิฎกานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๒๐	นายปริญญา	โสภณพงศ์พิพัฒน์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๓	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปิฎกานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประจวบ สัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บาท.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.พ.ค. ๐๐๓	น.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๒๑	นางสาวณัฐสุดา	แก่นน้อย	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๒	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป. สหิประโยชน์ ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาภิรมหาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	-	-	-	-	-	-	-
๒๒	นายสวัสดิ์	จันทร์อำไพพงศ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๓	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สหิประโยชน์ ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาภิรมหาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	-	-	-	-	-	-	-
๒๓	นางสาวรุ่งพลอย	ศิริพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สหิประโยชน์ ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาภิรมหาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	-	-	-	-	-	-	-
๒๔	นางสาวภัททิรา	ยอดคำฉือ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สหิประโยชน์ ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาภิรมหาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	-	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๒๕	นางอรุณกรณีย์	ดิระสิดย์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงคารู รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๒๖	นายยศพนธ์	จอมจันทร์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงคารู รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๒๗	นางสาวอุติพร	ชละอม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงคารู รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๒๘	นางสาวพัชรร	มาลา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรม อิงคารู รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๒๙	นางสาวกรลัภษร	นันทปาณ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาภิวัตน์ธรรม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๐	นายอรุณพล	ภูมิศิริ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาภิวัตน์ธรรม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๑	นายเป่าวี	เขาวนัประยูร	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาภิวัตน์ธรรม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๒	ว่าที่ ร.ต.หญิง อาริศา	ทองเพชร	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	การปฐมพยาบาลและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาภิวัตน์ธรรม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประจวบ สัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			พนักงาฯ เข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															ณ.พ.ค. ๐๐๓	ณ.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๓๓	นายปิยะภัทร	เชื้องัก	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ช. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันฑาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๕ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๔	นายคนาวุฒิ	ประสานเนตร	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ช. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันฑาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๕ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๕	นางสาวจิตติมา	หล่อเงิน	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ช. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันฑาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๕ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๖	นายวุฒิวัฒน์	ธวัชรสมาน	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ช. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญาบันฑาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มี.ย. ๖๐	๑๕ มี.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															พ.ค. ๖๐	พ.ค. ๖๐	ยังไม่ส่ง		
๓๗	นายนักสิทธิ์	แก้วศรีวงษ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	บส.	การฝึกอบรม	การประชุมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป. สติธิประโยชน์ ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	
๓๘	นายสิปปนนท์	เขารสิต	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	บส.	การฝึกอบรม	การประชุมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป. สติธิประโยชน์ ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	
๓๙	นายเอกภัทร์	อัครภูมิ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ศท.	การฝึกอบรม	การประชุมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป. สติธิประโยชน์ ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	
๔๐	นายกรวิชัย	วิจิธา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ศท.	การฝึกอบรม	การประชุมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป. สติธิประโยชน์ ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พ.ศ. ๑๐๓	นย.พ.ศ. ๑๐๔	ยังไม่ส่ง		
๔๑	นายสันติภาพ	วงศ์วรจินดา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ศท.	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ช. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๒	นายภาณุวัฒน์	อินันตกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ศท.	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ช. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๓	นายบรรารัตน์	กำทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ศท.	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ช. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๔	นายปิยะโชติ	สงวนวงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ศท.	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ณ สำนักงาน ป.ป.ช. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑ มิ.ย. ๖๐	๔ มิ.ย. ๖๐	๑๐ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๕	นางสาวพวงมา	เว็ดชนะ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	สสจ.	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มิ.ย. ๖๐	๑๔ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งผลการไปฝึกอบรม ประเด็น สัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พ.ศ. ๐๐๓	นย.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๔๖	นางสาวจินตนา	พุทธธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สสจ.	การฝึกอบรม	การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๗	พ.อ.อ.ฉัตรชัย	กส่อมกำเนิด	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สสจ.	การฝึกอบรม	การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๖ มี.ย. ๖๐	๕ มี.ย. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๘	นางฉวีชา	คำคำ	นิติกรปฏิบัติการ	กม.	การฝึกอบรม	การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๙	นางสาวแสงเดือน	แสงสว่างลำ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๐	นางสาววรรณิการ์	ศิริภากรณ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๑	พ.ศ.ท.จักร	จุลกระวีรัตน์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พ. ๐๐๓	นย.พ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๕๒	นางสาวจิราพร	เขตต์พันธ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มิ.ย. ๖๐	๑๕ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๓	นางสาวสุวิลา	ด้อยเทม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คท.	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มิ.ย. ๖๐	๑๕ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๔	นายธเนศ	สุนทรโรปกรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นย.	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มิ.ย. ๖๐	๑๕ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๕	นางสาววิไลรัตน์	จิตรรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	นย.	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มิ.ย. ๖๐	๑๕ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๖	นางสาววิศิษฐ์ชัยศรี	หุ่มศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	นย.	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มิ.ย. ๖๐	๑๕ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๗	นายเอกชัย	ชุนเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	นย.	การฝึกอบรม	การประชุมพิเศษและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มิ.ย. ๖๐	๑๕ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งผลการปฏิบัติงานกรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พ.ศ. ๐๐๓	นย.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๕๘	นางสาวจินตนา	ทูลโคคา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คต.๓	การฝึกอบรม	การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานราชการ บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. สิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕ มี.ย. ๖๐	๑๔ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๙	นายพงศ์ธร	ทองด้วง	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กม.	การประชุม	กฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเงินต้นแบบ (The Model Procedural Law on Economic and	เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ณ ห้องประชุมเรียลเตอร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน	๖ มี.ย. ๖๐	๖ มี.ย. ๖๐	๑ วัน	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-	✓	-	-	-	-	การประชุม สัมมนา ไม่ต้อง รายงานผล นย.พ.ศ.
๖๐	นายอนพอล	ห้วงทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การประชุม	กฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเงินต้นแบบ (The Model Procedural Law on Economic and	เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ณ ห้องประชุมเรียลเตอร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน	๖ มี.ย. ๖๐	๖ มี.ย. ๖๐	๑ วัน	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-	✓	-	-	-	-	การประชุม สัมมนา ไม่ต้อง รายงานผล นย.พ.ศ.
๖๑	นางสาวพนิตา	พริ้งสุกุล	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การประชุม	กฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเงินต้นแบบ (The Model Procedural Law on Economic and	เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ณ ห้องประชุมเรียลเตอร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน	๖ มี.ย. ๖๐	๖ มี.ย. ๖๐	๑ วัน	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-	✓	-	-	-	-	การประชุม สัมมนา ไม่ต้อง รายงานผล นย.พ.ศ.
๖๒	นางสาวจตุพร	อุไรโยธา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๔	การฝึกอบรม	เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบทรัพย์สิน” ระดับต้น ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๓	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาทัศนคติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	ณ สำนักงาน ป.ป.ง. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	๗ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๘ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	-	✓	✓	✓	-	-	-
๖๓	พ.ต.ท.สุณีย์	หาเรียนศิรินทร์	ผช.กม.	สจ.	การประชุม	การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบังคับคดีแพ่งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา	ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคอีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร	๘ มี.ย. ๖๐	๘ มี.ย. ๖๐	๑ วัน	กรมบังคับคดี	-	✓	-	-	-	-	การประชุม สัมมนา ไม่ต้อง รายงานผล นย.พ.ศ.
๖๔	นางอมรรัตน์	พรหมเตา	เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน	สสจ.	การฝึกอบรม	“ยุทธวิธีการตรวจสอบจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจสอบ จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการก่อวินาศกรรม กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๖๕	นางณัฐชกรณ	สุดสวาท	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สสจ.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖๖	นายสมคิด	สมปองสกุล	นิติกรชำนาญการ	กม.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖๗	นายวิวัฒน์	กิตติปัญญารักษ์	นิติกรชำนาญการ	กม.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖๘	นางสาววรรณา	മ്മณ	นิติกรปฏิบัติการ	กม.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖๙	นางสาวมะลิวัลย์	เขียวสี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๗๐	นางสาวกนกกาญจน์	กุลวิเชียร	นิติกรปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประจวบ สัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นม.พค. ๐๐๓	นม.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๗๑	นางสาวกมลนทีรัฐณิ	ปิ่นอนงค์	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๗๒	นายสงวนพงษ์	คำบุบผา	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๗๓	นางสาวธิดิมา	รุ่งปิติ	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๗๔	นางสาวแสงเดือน	แสงบัวงามล้ำ	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๗๕	นางสาวอรุณรดา	เอี่ยมครอง	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๗๖	นายวิเศษศิษฐ์	ปฏิเวทย์	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๘๗	นางสาวอัจฉรา	ทองศรี	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๘๘	นางสาวสิริมา	มากเจริญชัย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๘๙	นางชนมพร	วีระดิภาสุทธะ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๙๐	นายอุษณพร	ภูจิราเกษม	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	คค.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๙๑	นางสุนทรีย์	ราชวีระ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	คค.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๙๒	นางสาววันทนา	พูลโคคา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยจรรยาผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.ม.พ.ค. ๐๐๓	น.ม.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๘๓	นายสุทธิพันธ์	ชาดิگانนท์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ศต.๔	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓						
๘๔	นางสาวกฤษณา	ทวีระพันธุ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คท.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓						
๘๕	นางสาวศิริรัตน์	วิเวก	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คท.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓						
๘๖	นางสาวณัฏฐ์กฤตดา	บุญวงษ์เศรษฐ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คท.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓						
๘๗	นายพานิชย์	สารบุตร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	บส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓						
๘๘	นายพลภัทร	ทับทิมเทนท์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	บส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มี.ย. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓						

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๘๙	น.ส.พิณารัตน์	จินพิทักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	บส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๙๐	นางสาววิไลศุภชาติ	กุ่มศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	นย.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑๖ มิ.ย. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๙๑	นางสาวปุกยวีร์	แสงสุวรรณ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	บส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพนานคร	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๙๒	นางสาวพิณารัตน์	จินพิทักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	บส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพนานคร	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๙๓	นายพงศ์ธร	ทองดิว	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กม.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพนานคร	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๙๔	นางสาวเนาวรัตน์	ศิริเพชร	นิติกรชำนาญการ	กม.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพนานคร	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๙๕	นายสมคิด	ธมปองสกุล	นิติกรชำนาญการ	กม.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพนานคร	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๙๖	นายวิวัฒน์	กิตติปัญญาวงศ์	นิติกรชำนาญการ	กม.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพนานคร	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พ.ศ. ๐๐๓	นย.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๘๗	นายบรรณศักดิ์	ศิริทรัพย์	นิติกรชำนาญการ	กม.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายเลนรราชปราการ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๘๘	นางสาวอุษิตีวรรณ	วงศ์จิตรวรรณ	นิติกรชำนาญการ	กม.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายเลนรราชปราการ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๘๙	ร้อยเอกวิภา	ทัพเป็นไทย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กม.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายเลนรราชปราการ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๐๐	นายบรรณวิทย์	ศักดิ์เพชร	นิติกรชำนาญการ	กม.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายเลนรราชปราการ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๐๑	นายสุรศักดิ์	ศรีทองคำ	นิติกรชำนาญการ	กม.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายเลนรราชปราการ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๐๒	นางสาวอัมรินทร์ชญา	สุติน	นิติกรปฏิบัติการ	กม.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายเลนรราชปราการ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๐๓	นางสาววรรณิณี	ชนมณี	นิติกรปฏิบัติการ	กม.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายเลนรราชปราการ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๐๔	นางสาวณงอร	อรรถพร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายเลนรราชปราการ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๐๕	นางสาวนิตพร	ยศบุญเรือง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายเลนรราชปราการ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๐๖	นางสาววิคมี		งานกิจการ	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-
๑๐๗	นางสาวชนิกา		นทวรีพงษ์	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-
๑๐๘	นายนพพล		ห้วงทอง	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-
๑๐๙	นางสาวพิชชา		เรืองศรีเนือก	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-
๑๑๐	นางสาววรีวี		สุจาวี	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-
๑๑๑	นางสาววิไลพรหม		สุรพนานนท์ชัย	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-
๑๑๒	นางสาวมะลิวัลย์		เขียวสี	นักจัดการงานทั่วไป	กส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-
๑๑๓	นายอหัฐ		ไตรรงค์	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-
๑๑๔	นางสาวกนกกาญจน์		กุลวิเชียร	นิติกร	กส.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บาท.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ	
															นม.พค. ๐๐๓	นม.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง			
๑๑๕	นายจำลอง	ไพชิตฤทธิพล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคลับนครราชสีมา	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-	
๑๑๖	นางสาวกมลศรีปัฐณ	ปุ่นณศิริรัมย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคลับนครราชสีมา	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๗	นางสาวเพ็ญทิชชา	สิริสังข์วรรณศรี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคลับนครราชสีมา	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๘	นายไตรวิทย์	ใจผ่อง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคลับนครราชสีมา	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๙	นางสาวฐิติมา	รุ่งปิติ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคลับนครราชสีมา	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๒๐	นายศิวัญญ์	จอมดา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคลับนครราชสีมา	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๒๑	นางสาวชนิดาพร	ภูวีเอน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคลับนครราชสีมา	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๒๒	นายสงวนพงษ์	ศักดิ์บุผา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคลับนครราชสีมา	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๒๓	นายสามภณ	วงศมดีกุล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคลับนครราชสีมา	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พ.ศ. ๐๐๓	นย.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๒๔	นางสาวอรุณดา	เยี่ยมครอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดนรราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๒๕	นางเจติวิภา	คงเจริญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดนรราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๒๖	นายสุวิทย์	ณัฏฐาจารุวิทย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดนรราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๒๗	นางสาวอริ	อภิศชาพันธุ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดนรราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๒๘	นางสาวแสงเดือน	แสงบัวงามภัก	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดนรราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๒๙	นายวิฑูร	นิรันด	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดนรราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๐	นางสาวอุไรวรรณ	ชูลา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดนรราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๑	นายวิฑูร	ธนาภัทรรัตน์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดนรราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๒	นางสาวธรร	ไชยบัวแดง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดนรราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการสังเกตการณ์เปิดอบรม ประชุม สัมมนาพร้อมกันหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๔๒	นางสาวจิตติมา	หล่อเงิน	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔๓	นายวุฒินันท์	สมัครตมาน	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔๔	นางสาวบัณฑิตา	ชาวสะอาด	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	คค.๑	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔๕	นางสาวพัชรี	สุขมา	นิติกรชำนาญการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔๖	นางสาวลิศนา	มากองเจริญชัย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔๗	นางธนกร	รัตติกาลสุขะ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔๘	นางบุญชนา	อัครธรรมาศ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔๙	นายเดชา	จิตแสง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๕๐	นายพงศธร	ทับชุม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกายคอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ประจํา สัปดาห์ร่วมกับหน่วยงานนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๖๐	นายจักรพงษ์	เห็นพร้อม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมโบตอกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๖๑	นายศิริศักดิ์	สิริศ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๒	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมโบตอกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๖๒	นายพุทธศิลป์	เข้มพิลา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมโบตอกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๖๓	นายนิพนธ์	จรรยา	นิติกรชำนาญการ	คค.๒	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมโบตอกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๖๔	นางวิภาณี	อิมสมบูรณ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมโบตอกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๖๕	นางสาวสุวิพร	กุ่มมงคล	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๒	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมโบตอกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๖๖	นางสาวสุดี	ลิ้นเรื่องสุวรรณ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมโบตอกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๖๗	นายวันธร	มลิตทอง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๒	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมโบตอกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๖๘	นายศักดิ์เทพ	นาคประสงค์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมโบตอกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งผลการไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บาท.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															ม.พ.ค. ๐๐๓	ม.พ.ค. ๐๑๔	ยังไม่ส่ง		
๑๒๙	นายศิริชาญ	อติวรรณพันธ์	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ค.ศ.๒	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๐	นายวิรัช	อุทาเรืองรอง	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ค.ศ.๓	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๑	นายนิติภูมิ	วงษ์ไชยา	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ค.ศ.๒	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๒	นายสุนทร	ถดีเลิศรุ่งเรือง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	ค.ศ.๓	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๓	นายนำพงษ์	พรหมทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ค.ศ.๓	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๔	นายกฤต	สิงห์หืออง	นิติกรชำนาญการ	ค.ศ.๓	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๕	นางกรองทอง	สุเสาร์จิจ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ค.ศ.๓	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๖	นายกฤษณะ	นาคช่วย	นิติกรชำนาญการ	ค.ศ.๓	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๗	นางสาวจันทร์พร	พูลโกศา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ค.ศ.๓	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ดอนราชปาราก กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ย. ๖๐	๒๓ มี.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประจวบถ้วนตามจำนวนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นอ.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.พ.ค. ๒๐๒	น.พ.ค. ๒๐๑	ยังไม่ส่ง		
๑๘๘	นางสาวพัชรีชา	ชัยศักดิ์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	คท.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๘๙	นายเนติชัย	แก้วเกิดเคน	นิติกรชำนาญการ	คท.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๙๐	นางสาวศิริรัตน์	วิวกา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คท.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๙๑	นางสาวกุลวรา	ศิริวิพันธุ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คท.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๙๒	นางสาวกัลยสินักกะ	จิตรีรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ	นย.	การฝึกอบรม	"การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๙๓	นางสาวศุภาภรณ์	หาญบง	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	พน.	การฝึกอบรม	เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐" สำหรับบุคลากรภาครัฐ	เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ให้เข้าใจในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	ณ โรงแรมสยาม แอทธสยาม เซพท์มวัน กรุงเทพมหานคร	๒๑ มิ.ย. ๖๐	๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ก.พ.ร.	-	๗,๕๐๐.๐๐	✓	✓	-	-	-
๑๙๔	นายธรรมบุญ	ครรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	นย.	การประชุม	การจัดทำแนวทางการพัฒนาผู้นำคสิณลูกโปมในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒	เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กร ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนาคต	ณ ห้องโถงปัส ชั้น ๒ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี	๒๖ มิ.ย. ๖๐	๒๖ มิ.ย. ๖๐	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.	-	✓	-	-	-	-	-

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ นย. ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม ประจวบถ้วนตามทั้งหมด ๑๙๔ ราย แยกเป็นประเภท ๕ ราย ฝึกอบรม ๑๘๙ ราย สัมมนา - ราย จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๘ หลักสูตร